
(สําเนา) รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๖  

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย (ชั้น ๒) 

************************************* 

เปดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวก็ขอเปดประชุม การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสภา 

(ประธานสภาฯ)    องคการบริหารสวนตําบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๖  

     เรื่องการพิจารณาอนุมัติการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ  

     งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๖  และการพิจารณาใหความเห็นชอบ(ราง) 

     แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย   กอนท่ี  

     จะเขาสูวาระท่ี ๒ ขอแนะนําขาราชการท่ีโอนยายมาปฏิบัติราชการ  ณ องคการบริหาร  

     สวนตําบลบางเตยและผูใหญบานหมูท่ี ๗   ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม 

 ทานแรก นายวิชาญ ภูนาค   นายชางโยธา ๕  

     ทานท่ีสอง ผูใหญบานหมูท่ี ๗   นายณรงคฤทธิ์  โถคา  

และขอขอบคุณนายวิศิษฎ  ดีสวัสดิ์  วิศวกร  ๖  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสามพราน  

     ท่ีใหเกียรติเขารวมประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย สมัยสามัญ  

     สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง   เชิญสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯใหครบทุกวาระวามีขอความ 

(ประธานสภาฯ)    ใดบางท่ีสมควรแกไขหรือเพ่ิมเติม  เชิญคุณธนิศา รอดรักวงศไท เลขานุการสภาฯ ชี้แจง  

     รายละเอียดเพ่ิมเติม  
 

นางธนิศา รอดรักวงศไท   ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภา 

(เลขาฯสภาฯ)    องคการบริหารสวนตําบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ โดยฝาย  

เลขานุการสภาฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสภาฯและใหคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมสภาฯ ซ่ึงไดแตงตั้งไวไดตรวจรายงานการประชุมแลว แตยังอาจมีขอผิดพลาด

ท่ีตองแกไข จึงขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานชวยกันตรวจสอบอีกครั้ง ทีละหนา หากมี

ขอความใดตองแกไขหรือเพ่ิมเติมใหถูกตอง  เพ่ือขอมติท่ีประชุมรับรองรายงาน

การประชุมตอไป 

/ท่ีประชุม... 



-๒- 
      

ท่ีประชุม    ไมมีทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติม  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เม่ือไมมีทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมจึงขอมติท่ีประชุมเพ่ือลงมติรับรองรายงาน 

(ประธานสภาฯ)    การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 
 

ท่ีประชุม    มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องกระทูถาม (ถามี)  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   ทานใดมีกระทูถามหรือไม  

(ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม    ไมมี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จในวาระการประชุม 

(ประธานสภาฯ)    ครั้งนี้คือ การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา ซ่ึงคณะกรรมการ  

     ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

ท่ีประชุม     รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

     ๕.๑ ) การพิจารณาอนุมัติการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ  

     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เชิญนายวิทยา ชิวคา นายกอบต.บางเตย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอน 

(ประธานสภาฯ)    และแกไขเปลี่ยนคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายฯ  
 

นายวิทยา ชิวคา    ขอใหปลัดอบตบางเตย.ชี้แจงแทน 

(นายกอบต.บางเตย) 
 

นายณัฏฐพล  สุขนันทฬส   ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้รายละเอียดการขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

(ปลัดอบต.บางเตย) โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ของอบต.บางเตย 

 - ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๑๔ (๒) 

รายจายเพ่ือการลงทุน  ประกอบดวยหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 

/หมวด ๔... 



-๓- 

หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ขอ ๒๗ การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ  

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน   ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

เร่ืองเดิม หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ประเภทถนน 
 

โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย ๕ หมูท่ี ๒ ตั้งไว ๒๘๔,๐๐๐ บาท       

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย ๕ หมูท่ี ๒ จากโคง “อู ส.” ถึง

คลองซอย ๕/๖ ยาว ๘๓ เมตร โดยใชทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร (ชั้น ๓) ตามแบบและ

รายการคํานวณขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย พรอมปายประชาสัมพันธ (แบบมาตรฐาน) จํานวน ๑ ปาย ตั้ง

จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

โอนเปน 

 โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย ๕ หมูท่ี ๒ ตั้งไว ๔๙๖,๐๐๐            

บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย ๕ หมูท่ี ๒ จากโคง “อู ส.” 

ถึงคลองซอย ๕/๖ ยาว ๑๓๙ เมตร โดยใชทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร (ชั้น ๓) ตามแบบ

และรายการคํานวณขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย พรอมปายประชาสัมพันธ (แบบมาตรฐาน) จํานวน ๑ ปาย 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

เร่ืองเดิม หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ประเภทเขื่อน ค.ส.ล. 
 

 โครงการกอสรางเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบางเตย หมูท่ี ๒ ตั้งไว  ๑,๙๙๒,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน

คาจางเหมากอสรางเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบางเตย หมูท่ี ๒ ยาว ๒๔๙ เมตร ราคา ๘,๐๐๐ บาทตอเมตร 

ตามแบบและรายการคํานวณขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย พรอมปายประชาสัมพันธ (แบบมาตรฐาน) จํานวน 

๑ ปาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

โอนเปน 

 โครงการกอสรางเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบางเตย หมูท่ี ๒ ตั้งไว  ๒,๒๖๐,๐๐๐   บาท เพ่ือจายเปน

คาจางเหมากอสรางเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบางเตย หมูท่ี ๒ ยาว ๒๔๙ เมตร ตามแบบและรายการคํานวณ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย พรอมปายประชาสัมพันธ (แบบมาตรฐาน) จํานวน ๑ ปาย ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 



-๔- 
 

การโอนมาตั้งเปนหมวดรายจาย 

๑ คาติดตั้งเครื่องเสียงหองประชุม ตั้งไว  ๖๙,๐๐๐  บาท   เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องเสียงหองประชุม (ชั้น ๑ )

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย หมูท่ี ๑  จํานวน  ๑ ชุด ประกอบดวย 

๑. ตูลําโพง ขนาด ๑๒ นิ้ว   จํานวน     ๒    ตู  

๒. POWER MIX   จํานวน     ๑    ตัว 

๓. ไมคลอย   จํานวน     ๒    ชุด  

๔. โทรทัศน LED ๔๐ นิ้ว จํานวน     ๑    เครื่อง 

๕. เครื่องเลน DVD  จํานวน     ๑    เครื่อง 

พรอมอุปกรณประกอบติดตั้งครบชุดสามารถใชงานได ตามแบบและรายการคํานวณขององคการบริหารสวน

ตําบลบางเตย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๑. คาโตะประชุมพรอมเกาอ้ีประชุม ตั้งไว ๗๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม พรอมเกาอ้ี

ประชุม ๑๒ ตัว ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ หรือตามราคาทองตลาดขณะนั้น หรือตามราคาท่ี

คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดข้ึน ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๒. คาตูเก็บเอกสาร ตั้งไว ๔๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําตูเก็บเอกสารจํานวน  ๑  ชุด ตาม

แบบและรายการคํานวณขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

๓. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสามพราน หรือ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพุทธมณฑล โอนเพ่ิม 

๑๐,๐๐๐ บาท   

๔. คาจัดซ้ือเรือ  ตั้งไว  ๔๕,๐๐๐ บาท  สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือเรือสแตนเลส ขนาดความหนา ๒ มิลลิเมตร 

กวาง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๔ .๐ เมตร  สําหรับใชเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ํา จํานวน ๑ ลํา ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ หรือตามราคาทองตลาดขณะนั้น หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดข้ึน ตั้ง

จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

การขอโอนเพ่ิมงบประมาณ 

 งบประมาณ    โอนเพ่ิม   ๗๒๐,๐๐๐  บาท 

โอนลดงบประมาณ 

หมวดรายจายประจํา    โอนลด  ๔๑๐,๐๐๐  บาท  

หมวดรายจายคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 คาวิทยุสื่อสารติดรถยนต   โอนลด   ๑๐,๐๐๐  บาท  

 คาตอเติมอาคาร    โอนลด  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  

รวมงบประมาณโอนลด      ๗๒๐,๐๐๐  บาท 
 

/นายมานพ... 



-๕- 
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   มีทานใดจะซักถามหรือแกไขเพ่ิมเติมหรือไม   

(ประธานสภาฯ)  

        

ท่ีประชุม    ไมมี  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เม่ือไมมี จึงขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย 

(ประธานสภาฯ)    ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

ท่ีประชุม    มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ.๒๕๕๖  
 

     - เรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป  

     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เชิญนายกฯวิทยา  ชิวคา กลาวชี้แจง 

(ประธานสภาฯ) 
 

นายวิทยา  ชิวคา    ใหปลัดณัฏฐพล  สุขนันทฬส ชี้แจงแทน 

(นายกอบต.บางเตย) 
 

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส   การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

(ปลัดอบต.บางเตย)   พ.ศ. ๒๕๕๖  

    
 

รายละเอียดการขออนุมัติโอนและแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 

โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
 

การขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

เรื่องเดิม  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
 

  วิทยุสื่อสารติดรถยนต  ตั้งไว ๓๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาติดตั้งวิทยุสื่อสารประจํารถบรรทุกน้ํา  ขนาด

กําลังสง ๔๕ วัตต พรอมสายสัญญาณ และสายอากาศติดรถยนต ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ หรือตามราคาท่ี

คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดข้ึนหรือตามราคาทองตลาดขณะนั้น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

รักษาความสงบภายใน 

 

/เปลี่ยนเปน... 

 



-๖- 
 

เปล่ียนเปน 

 วิทยุสื่อสารติดรถยนต ตั้งไว ๒๒,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนตขนาดกําลังสง    

๑๐ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง ประกอบดวยตัวเครื่อง ๑ เครื่อง ไมโครโฟนสําหรับพูด ๑ ชุด ชุดเสาอากาศ สายไฟและ

อุปกรณติดตั้งในรถยนตครบชุดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดข้ึน 

หรือตามราคาทองตลาดขณะนั้น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   มีทานใดจะซักถามหรือแกไขเพ่ิมเติมหรือไม 

(ประธานสภาฯ) 

ท่ีประชุม    ไมมี  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง  เม่ือไมมี จึงขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

(ประธานสภาฯ)    ประกอบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ท่ีประชุม    ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

     รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

     ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบ(ราง)แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

     ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เชิญคุณโกศล ศรียืนยง หัวหนาฝายนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 

(ประธานสภาฯ)    การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)  
 

นายโกศล ศรียืนยง   การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

(หัวหนาฝายนโยบายและแผน)  ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

     ๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

     และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหาร  

     สวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการ  

     บริหารสวนตําบลเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหาร  

สวนตําบล (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๗ วรรคทาย สําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา

อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป  จึงขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานได

ตรวจสอบวามีโครงการ หรือเนื้อหาขอความใดตองแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม 

/นายเสรี... 

 



-๗- 

นายเสรี  ปนบัวทอง ขอใหแกไขโครงการในลําดับท่ี ๔  เนื่องจากซํ้ากับโครงการในลําดับท่ี ๒   

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒) โดยแกไขโครงการลําดับท่ี ๔ เปน โครงการลงหินคลุกซอมแซมริมถนนและ

ไหลทางถนนในหมูท่ี ๒ 
 

นายพูลผล  แซซี ขอใหแกไขโครงการกอสรางสะพานคสล. ขามคลองประดับ แกไขความ  

(รองประธานสภาฯ) กวางเปน ๘ เมตร ความยาวเปน ๖ เมตร เพ่ือใหถูกตองตามความเปนจริง  
 

นายนิคม  เจริญลักษณ ขอใหแกไขโครงการกอสรางยกระดับถนนเทิดพระเกียรติ ซอย ๑  เพ่ิม  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕) ขอความท่ีตกไป  คือ ความกวางถนน ๕ เมตร  
 

นางสาวารุณี  แซบู ขอใหแกไขโครงการยกระดับถนนซอยฉลอมดวยแอสฟลติกทคอนกรีต  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗)  แกไขความกวาง เปน ๔-๕ เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  
 

นายวิม  เปรมปรีดิ์ ขอแกไขโครงการลําดับท่ี ๑๗ ซ่ึงซํ้ากับโครงการลําดับท่ี ๓   และแกไข 

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒) โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยรวมอุทิศ แกไขความกวางเปน ๖ เมตร  

 หรือตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
 

นายบุญมี  นอยประชา ขอแกไขหนาท่ี ๑๕ โครงการท่ี ๒๗ คําวาระยะทางประมาณรวม แกไขเปน  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑) ระยะทางรวมประมาณ   และแกไขโครงการกอสรางกําแพงกันดิน โดย

กําหนดงบประมาณในป ๒๕๕๗ ไวดวย 
 

นายเสรี  ปนบัวทอง ขอแกไขโครงการในหนาท่ี ๑๗ โครงการกอสรางเข่ือนกันดินชั่วคราว ใหตัด  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒) ออกเนื่องจากจะดําเนินการในป ๒๕๕๖ นี้ โดยใชแรงงานชาวบาน และ

อบต.บางเตยชวยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ 
 

นายสุรวุฒิ  เกติพันธ ขอแกไขโครงการกอสรางสะพานคสล.ขามคลองประดับ (สะพานท่ี ๒)  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓) แกไขความกวางเปน ๘ เมตร และความยาวเปน ๖ เมตร  
 

นางธนิศา  รอดรักวงศไท ขอแกไขโครงการกอสรางสะพานคสล. ขามคลองผีเสื้อ แกไขความกวางเปน  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗) ๖ เมตร และความยาวเปน ๖ เมตร  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง ขอแกไขโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี ๑ จํานวน ๓๐ จุด  

(ประธานสภาฯ) งบประมาณ ๒๑๐ ,๐๐๐ บาท เพ่ือใหตรงตามความเปนจริง 
 

นายอุทัย  แยมประชา ขอใหตัดโครงการติดตั้งมิเตอรไฟฟาคลองดงตาลออก เนื่องจากไดประสาน  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖) เนื่องจากไดประสานงานกับการไฟฟาฯ แลว  

 

 

/นางสาว... 



-๘- 
 

นางสาววารุณี  แซบู ขอใหแกไขโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะขวงตอเขตตําบลบางเตยและ  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗) ตําบลไรขิง พิมพหมูผิดแกไขเปนหมูท่ี ๗  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง ขอแกไขโครงการยายทอเมนประปา ริมคลองสามบาทชวงบมจ. เบสท  

(ประธานสภาฯ) พลาสติกส เทคโนโลยี – บานนางถนอม  แกไขเปน สิ้นสุดถนนบรมราช

ชนนี เพ่ือใหสิ้นสุดระยะทางท่ีตองดําเนินการ 
 

นายสุรวุฒิ  เกติพันธ ขอแกโครงการยายทอเมนประปามาไวริมถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จยา ไมมี  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓) ระยะทาง  แกไขเปนระยะทาง ๕๕๐ เมตร  
 

นายสมศักดิ์  สรอยทอง ขอตัดโครงการติดตั้งเปลี่ยนทอเมนประปา จากบานเลขท่ี ๓๘ ออก  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔) เนื่องจากซํ้าซอน  
 

นายบุญมี  นอยประชา ขอแกไขตัดโครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมหอถัง  หมูท่ี ๑  เนื่องจาก  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑) ซํ้าซอน  
 

นายพูลผล  แซซี เม่ือมีการแกไขโครงการ  จะทําใหลําดับท่ีของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง   

(รองประธานสภาฯ) ขอใหงานนโยบายและแผนตรวจสอบอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  
 

นายโกศล  ศรียืนยง รับทราบและจะดําเนินการตรวจสอบแกไขอยางละเอียดใหถูกตองตอไป  

(หัวหนาฝายนโยบายและแผน) 
 

นายนิคม  เจริญลักษณ ฝากใหงานนโยบายและแผน  ชวยตรวจสอบและเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธ  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕) ศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแตละดานใหครบถวนดวย เนื่องจาก

จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดวย  โดยผมไดรับการ

คัดเลือกและแตงตั้งใหทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ซ่ึงคงตองมีการติดตามประเมินผลในสวนนี้ดวย 
 

นายโกศล  ศรียืนยง รับทราบและจะดําเนินการตามขอเสนอแนะ  

(หัวหนาฝายนโยบายและแผน) 

   

นายมานพ  เฟองบางหลวง   มีทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมอีก เม่ือไมมีขอมติท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(ประธานสภาฯ)    (ราง) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
 

ท่ีประชุม     มีมติ เปนเอกฉันทเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๕๙)  

     ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย  

/ระเบียบ... 

 



-๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   ทานนายกอบต.บางเตยมมีเรื่องใดจะแจงใหท่ีประชุมทราบหรือไม 

(ประธานสภาฯ) 
 

นายวิทยา ชิวคา     ไมมี 

(นายกอบต.บางเตย) 
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   คุณสนั่น พลศรี เกษตรประจําตําบลบางเตย มีเรื่องใดจะแจงใหท่ีประชุม 

(ประธานสภาฯ)    ทราบหรือไม  
 

นายสนั่น  พลศรี    ขอขอบคุณทานกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกและผูนําชุมชนและผูเก่ียวของทุกทาน 

(เกษตรผูประสานงานตําบลบางเตย) ท่ีชวยประชาสัมพันธการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของตําบลบางเตย  รวม 

     ประมาณ ๒๗๐ ราย ขอขอบคุณทุกทาน  
 

นายชาตรี  ฤทธิ์คํารพ   เรื่องการประชุมประชาคมตําบลของบางเตย จะมีการประชุมประชาคม 

(กํานันตําบลบางเตย)   ทุกวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบล  

     บางเตย แตถาตรงกับวันเสารและวันอาทิตย หรือตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ  

     ก็จะใหเลื่อนข้ึนเปนวันเวลาราชการ  
 

นายอุทัย แยมประชา   แจงเรื่อง คอสะพานของหมูท่ี ๖ ทรุด ท้ังสามสะพานไดแกสะพานคลอง 

(สมาชิกสภาฯอบต.หมู ๖) ดงตาล สะพานคลองผูใหญเทียนอ่ิน   การะเวก    และสะพานคสล. คลอง

อบต.ใช  ขอใหองคการบริหารสวนตําบลบางเตยชวยแกไขใหดวย 
 

ท่ีประชุม    รับทราบ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   มีทานใดมีเรื่องจะเสนอหรือแจงใหทราบอีกหรือไม   

(ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม    ไมมี  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง   เม่ือไมมี ขอปดประชุมและขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเขารวมประชุม 

(ประธานสภาฯ)  

  

ปดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น. 

 

 

 

/ลงชื่อ... 



-๑๐- 

 

 

     ลงชื่อ...นางธนิศา.........รอดรักวงศไท..... ผูบันทึกรายงานการประชุม  

            ( นางธนิศา       รอดรักวงศไท) 

           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  

 

 

     ลงชื่อ.....นายมานพ....เฟองบางหลวง..... ผูตรวจรายงานการประชุม  

          ( นายมานพ      เฟองบางหลวง) 

     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  

 

 

 

 

   

   

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


